



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 133/2542

วันที่ 17

พฤศจิกายน 2542

เรื่อง ขอชี้แจงกรณีข่าวเอกสารราชการถูกทำลายและความชัดเจนกรณี นายศิววงศ์ จังคศิริ

ตามที่มีข่าวปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีการทำลายเอกสารราชการ และสาเหตุที่จะทำให้ นายศิววงศ์ จังคศิริ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อให้เกิดความสับสนกับประชาชนเป็นวงกว้าง นั้น

นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงจุดยืนของกระทรวงการคลังว่า

1. กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า ได้มีการนำเอกสารราชการที่อาจเกี่ยวข้องไปทำลายทิ้งที่จังหวัดนนทบุรี นั้น ในขณะนี้ยังไม่ประจักษ์ชัดเจนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีแต่เพียงข่าวที่ปรากฏออกมาตามหนังสือ ได้นำมาเสนอเท่านั้น กระทรวงการคลังไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นมีการยืนยันเพียงใด แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว โดยได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปตรวจสอบข้อมูลว่า มีการระบุจริงหรือไม่ และข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร และหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงอย่างที่มีการกล่าวถึง ทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าวตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

2. ส่วนในกรณีที่มีข่าวว่าสาเหตุที่ทำให้ นายศิววงศ์ จังคศิริ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อาจเกิดจากความขัดแย้งในการทำงานหรือไม่สามารถทำงานร่วมกับทางการได้ นั้น ขอชี้แจงว่า ในขณะนี้ หาก นายศิววงศ์ฯ ลาออก สาเหตุดังกล่าวคงจะไม่ใช่สาเหตุที่ปรากฏเป็นข่าว หากแต่เป็นดุลยพินิจของนายศิววงศ์ฯ อันเนื่องมาจากผลการบังคับใช้ของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2528 โดยได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2542 อันมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทย สรุปได้ว่า การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์นั้น อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกิจการอื่นที่นายศิววงศ์ฯ เป็นผู้บริหารอยู่ ซึ่งอาจมีส่วนได้เสียกับธนาคารกรุงไทยฯ

เท่าที่ทราบเป็นการภายในว่า หากธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาไม่ใช่ระเบียบนี้กับกรณีที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ก็คาดว่า นายศิววงศ์ฯ คงไม่มีความจำเป็นต้องลาออก

Posted 18 Nov 1999